



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 หน้า 29

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

60ปี60ความดี นิสิตมศวชวนทำดี

รายงานพิเศษ

ความดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือทำได้ยาก โครงการ 60 ปี 60 ความดี ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในวาระที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีวาระครบ 5 รอบ หรือ 60 ปีในวันที่ 28 เม.ย. ทางมหาวิทยาลัยได้ชักชวนให้ประชาคม มศว และบุคคลภายนอกได้ร่วมกันนึกคิดถึงความดี ต่อจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติความดีให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้น

ในท่ามกลางสังคมที่มีความสับสน วุ่นวายอยู่ในขณะนี้ หลายคนสับสนเลือนความดีเพียงเพราะมองว่าความดีนั้นมันทำยากเหลือเกิน บางคนก็มองว่าการทำความดีต้องใช้เงินเป็นตัวตั้งจึงไม่ได้เริ่มทำความดีเพราะยังไม่มีเงิน แต่ในมุมมองของนิสิต มศว นั้น ความดีมันอยู่รอบๆ ตัวเรา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและแสนจะทำได้ง่ายเหลือเกิน

นายวิฑูร วันโท "ปู" นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรีศึกษา นายกองค์การนิสิต มศว พูดถึงความดีในโครงการ 60 ปี 60 ความดี ด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า "ผมมีทัศนคติที่มีต่อความดีว่า โดยส่วนตัวแล้วมุมมองของผมที่มีต่อความดีคือ การที่เราจะต้องพยายามไม่สร้างความเดือดร้อน แต่สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนรอบข้างให้มากที่สุดโดยไม่เลือกเวลาและโอกาส"

"ปู" บอกด้วยว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยของเราครบรอบ 60 ปี และได้จัดโครงการ 60 ปี 60 ความดีเพื่อ มศว ขึ้นนั้น คิดว่า เราควรเริ่มทำความดีจากตัวเราเอง ทำตัวเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นเพื่อที่เขาจะอยากทำตาม โดยจะเริ่มจากคนใกล้ชิดก่อน เช่นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมคณะ เพื่อนร่วมสถาบัน การทำความดีมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นเรื่องที่ดี ทำได้ไม่ต้องอาย อยากให้ทุกคนมาทำความดีร่วมกัน อาจจะเป็นความดีที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง จากนั้นค่อยพัฒนาต่อไปยังคนในสังคม เพื่อสร้างความดีให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

นายอากาศกร ปรางรัตน์ "อาร์ม" นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ พูดถึงความดีว่าในฐานะที่เป็นนิสิต ด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้น เสมือนกับอยากเห็นเจ้าความดีเบ่งบานเต็มพื้นที่ มศว ว่า ความดีที่คิดจะทำนั้นเราจะมองสิ่งที่ข้องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่เรากำลังศึกษาอยู่ และในฐานะที่เราเป็นประธานสโมสรคณะสังคม ศาสตร์ เราอยากจะทำความดีที่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายของนิสิต จะต้องรณรงค์และกวาดขันให้รุ่นน้องแต่งกายสุภาพ ระเบียบร้อยและต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นแบบอย่างขึ้น

"การทำความดีของผมนั้น ผมจะคิดถึงเรื่องส่วนรวม ในวาระที่ มศว ครบรอบ 60 ปีผมอยากเห็นนิสิต มศว ทุกคนแต่งกายให้ถูกระเบียบ เพียงการแต่งกายให้ถูกระเบียบและระเบียบร้อยถือเป็นการทำความดีเพื่อตัวเองและเพื่อสถาบันได้อย่างไม่ยากเลย"

นายพงษ์พนธ์ ดอนเส "ปราชญ์" นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประชานสโมสรนิตคณะมนุษยศาสตร์ บอกเล่าถึงความดีด้วยแววตาที่มีความสุขว่า ความดีคนส่วนมากมองว่าทำยากและไม่สนใจอยากทำความดี โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่มักมองว่าความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้ยาก แต่ในทรวงของผมนั้นกลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยาก หากเรามองความดีเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราสัมผัสมันได้

"60 ปี 60 ความดีผมอยากทำหลายสิ่งเพื่อตัวเองบ้าง เพื่อครอบครัวบ้าง เพื่อสถาบันการศึกษาบ้าง ถ้าพูดถึงการทำความดีเพื่อสถาบันการศึกษาที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นผมจะปลุกจิตสำนึกให้เพื่อนๆ และรุ่นน้องทุกคนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมให้มากขึ้น อย่าน้อยความดีต่างๆ ที่นิสิต มศว ต้องร่วมมือกันก็คือ เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ สังคมส่วนรวมหรือเป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกในเรื่องต่างๆ เราต้องรีบช่วยเหลือมหาวิทยาลัยและต้องเข้าร่วมด้วยความจริงใจ ปลื้มใจที่ได้ทำ"

นายกิตติ บุญเพิ่ม "เบียร์" นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ประชานสโมสรนิตคณะวิทยาศาสตร์ พูดเกี่ยวกับความดีด้วยใบหน้าของคนเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและสนุกที่จะทำความดีว่า ผมอยากเห็นนิสิต นักศึกษาในประเทศไทยทุกสถาบันแต่งกายถูกระเบียบ การที่เราแต่งตัวถูกระเบียบมันสื่อให้เห็นว่าเราภูมิใจในสถาบันของตัวเอง อีกทั้งการแต่งกายถูกระเบียบนั้นทำให้ช่วยลดปัญหาสังคมอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ถ้านักศึกษาหญิง หรือนิสิตแต่งกายด้วยเสื้อรัดตัว เป็นการเสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรม

"นอกจากนี้ ผมอยากชวนรุ่นน้องทุกคน ทุกคณะโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดหรือกิจกรรมที่สังคมอื่นๆ จัด หากมีกิจกรรมใดที่เน้นจิตสำนึกสาธารณะ อยากเห็นทุกคนกระตือรือร้นอยากช่วยเหลือ ผมอยากรณรงค์การมีจิตสำนึกสาธารณะให้มากขึ้น"

น.ส.ภรณ์วดี ชินวงศ์ "ปุย" นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ รองประชานสโมสรนิตคณะมนุษยศาสตร์ เล่าถึงความดีในโครงการ 60 ปี 60 ความดี ที่เธออยากทำเพื่อสถาบัน ว่า อันดับแรกก็จะพัฒนาตัวเองก่อน เพราะเห็นความสำคัญของอัตลักษณ์ 9 ประการที่มหาวิทยาลัยต้องการให้นิสิต มศว มีอัตลักษณ์ของตัวเองดังนี้คือ 1.คิดเป็นทำเป็น 2.หนักเอาเบาสุ 3.รู้กาลเทศะ 4.เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ 5. มีทักษะสื่อสาร 6.อ่อน น้อมถ่อมตน 7.งามด้วยบุคลิก และ 8.พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์

"ปุย" ย้ำว่าความดีที่ตัวเองจะทำก็คือให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ 8 ประการ ทำให้ครบทั้ง 8 ประการจะเป็นความดีที่ได้ต่อตัวเองและได้ต่อครอบครัวและสถาบันการศึกษาได้ นอกจากนี้ จะรณรงค์ให้น้องๆ เห็นความสำคัญของอัตลักษณ์ 8 ประการด้วย และอยากจะช่วยมหาวิทยาลัยปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่มากขึ้น รณรงค์ให้น้องๆ ประชาคม มศว ช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และช่วยปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้ มศว

น.ส.เบญจนาฏ ใจบุญ "เบญ" นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการประถมศึกษา โครงการเพชรในตม พูดถึงความดี 60 ปี 60 ความดี ว่า เธอและเพื่อนๆ ออกค่ายบ่อย โดยเฉพาะค่ายพัฒนาชุมชน ตั้งใจว่าความดีที่จะทำมากขึ้นกว่าเดิมคือ การออกไปช่วยสร้างห้องสมุด หรือว่าสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ

ความดีที่นิสิต มศว คิดและทำในโครงการ 60 ปี 60 ความดีนั้น ไม่ได้ยากเลย หากคนในสังคมระลึกถึงความดี เมื่อนั้นสังคมไทยก็จะมีแต่ความสุข ความสงบมากกว่านี้เป็นแน่